



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565

เรื่อง

1. ไทยเจ้าภาพพืชสวนโลกปี'69 เนรมิต'อุดรธานี'สู่สายตาโลก
2. กรมหม่อนไหมโชว์เกษตรสมัยใหม่รับคณะ'วกส.'รุ่นที่ 1
3. สกูปพิเศษ: 'มนัญญา' หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร...
4. ไทยเฮเจ้าภาพพืชสวนโลก
5. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: วิฤทธิหมูรอบสอง
6. กรมส่งเสริมเกษตรจัดFieldDayนครนายก
7. ภาพข่าว: เจ้าภาพ
8. ภาพข่าว: โรยเกลือ
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
10. ส่งออกทุเรียนจี้รัฐเจรจาเปิดทาง จีนคุมเข้มโควิดหวั่นราคาร่วงหนัก
11. "ประภัตร" มอบเงินเยียวยาผู้เลี้ยงโค-กระบือ
12. เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียที่ราชบุรี

สื่อ

- มติชน
- สยามรัฐ
- สยามรัฐ
- ไทยรัฐ
- ไทยรัฐ
- แนวหน้า
- กรุงเทพธุรกิจ
- ข่าวสด
- เดลินิวส์
- ประชาชาติธุรกิจ
- ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
- เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*

# ไทยเจ้าภาพพืชสวนโลกปี'69 เนรมิต'อุดรธานี'สู่สายตาโลก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมาคมพืชสวนโลก (International Association of Horticultural Producers : AIPH) ณ Crowne Plaza Dubai Marina เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่า AIPH ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (ระดับ B) ภายใต้แนวคิด Diversity of Life : Connecting people, water and plants for sustainable living (วิถีชีวิตสายน้ำและพืชพรรณ) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569-14 มีนาคม 2570 (134 วัน) บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคว ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี บนเนื้อที่ 1,030 ไร่ แบ่งเป็นพื้นน้ำ 400 ไร่ พื้นดิน 630 ไร่ คาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมงานถึง 3.6 ล้านคน เงินสะพัดระหว่างการจัดงานประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มมูลค่าการ

สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ประมาณ 20,000 ล้านบาท และสร้างการจ้างงาน 81,000 อัตรา

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2569 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านพืชสวนในระดับชาติและระดับนานาชาติ ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจัดงาน ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดการเกษตรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสร้างจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการเกษตรของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ยกกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตและการต่อยอดสู่ ปีสี่จี โมเดล



## กรมหม่อนไหมโชว์เกษตรสมัยใหม่รับคณะ'วทส.'รุ่นที่ 1

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการหม่อนไหม และวิทยาการเกษตรสมัยใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตระดับสูง (วทส.) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น โดยภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตราบนกยูงพระราชทาน หนังสือเฉลิมราชพัสดราฟ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และขอนแก่น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งฟ้ามัดหมี่

สำหรับนิทรรศการด้านหม่อนไหม และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการต้นน้ำเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปรับปรุงบำรุงดิน หม่อนพืช

อาหารสัตว์ การเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบหม่อน จิ้งหรีดแปรรูป และการเพาะเห็ดจากกิ่งหม่อน นิทรรศการกลางน้ำเกี่ยวกับการสาวไหม การฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ การมัดหมี่และทอผ้าไหมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการซื้อขายรังไหมในระบบเกษตรพันธสัญญา นิทรรศการปลายน้ำก็เกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองผ้าไหมมาตรฐานตราบนกยูงพระราชทาน และนิทรรศการรวมผลงานเด่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่และตลาดนำการผลิต

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมตลอดจนสินค้าเด่นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก



## 'มณัญญา' หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ยืนยันทำการเกษตรมั่นคงอยู่ได้ครอบครัวเข้มแข็ง



### สก๊อปพิเศษ

๓ ทีมข่าวภูมิภาค

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เกิดจากความริเริ่มของ น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่กลับบ้านไปถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อประกอบอาชีพการทำเกษตรได้อย่างมั่นคงมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 50 ปีขึ้นไป จึงต้องเร่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีใจรักการทำเกษตรได้กลับสู่บ้านเกิดเพื่อสืบสานอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสานกับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรรวมทั้งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านทางกองทุนพัฒนาสหกรณ์หรือผ่านทางภารกิจจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุนจำนวน 3,000 กว่าราย และสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการกว่า 700 แห่ง และส่วนใหญ่



ได้เริ่มดำเนินการตามแผนการผลิต และมีรายได้จากภาคการเกษตรแล้ว

น.ส.มณัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ นับแต่เริ่มโครงการมากกว่า 2 ปี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการแล้ว 3,670 คน ปี 2565 ตั้งเป้าจะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อีกประมาณ 850 คน ซึ่งแม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่พบว่ากลุ่มเกษตรกรเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่กลับไปสร้างความเข้มแข็งให้บ้านเกิดและเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งการผลิต และการตลาด อีกทั้งจะเป็นแรงงานทดแทนเกษตรกรไทยที่เริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัย ซึ่งแต่ละปีจะมีการสำรวจผลสัมฤทธิ์โครงการโดยในปี 2564 สำรวจแปลงเกษตร 500 ราย พบว่ามีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้ 7,451 บาทต่อคนต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 10,098 บาทต่อคนต่อปี

"โครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินเป็นหลัก



แต่ใช้การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้เยาวชน คนรุ่นใหม่มองเห็นว่า การเกษตรก็เป็นอาชีพที่มั่นคงได้หากมุ่งมั่นตั้งใจ และย้ำในเรื่องการทำน้อยได้มาก แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาช่วยเหลือในการเป็นพี่เลี้ยงประสานหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้แนะนำการทำเกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมง ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน พร้อมทั้งมีสหกรณ์ในพื้นที่คอยสนับสนุนหาตลาดรับซื้อผลผลิตและจัดหาเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และพันธมิตรอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่พร้อมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรที่เข้าโครงการนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ เชื่อว่า โครงการนี้จะ



เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความยั่งยืนภาค  
การเกษตรของไทย ในอนาคต” น.ส.  
มนัญญา กล่าว

นายฐนันทน์ ประเสริฐสกุล  
เกษตรกรในโครงการลูกหลานกลับบ้าน  
จ.ชุมพร กล่าวว่า สมัครเข้าโครงการ  
นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ กับ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 2 ปีที่ผ่าน  
มาด้วยเหตุผลเดียวคือต้องการเรียนรู้  
สิ่งใหม่ๆชอบที่สุดที่เข้าโครงการคือการ  
ได้รับความรู้ใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ และ  
ได้เครือข่ายใหม่ทั้งภาคเกษตร เอกชน  
และภาครัฐราชการ การทำการเกษตร  
ต้องมีการวางแผนว่าตลาดต้องการอะไร  
โดยเฉพาะตลาดใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทาง ลดค่าขนส่ง ก็พบว่า  
ที่ชุมพรกล้วยน้ำว้าที่ไร่แม่ลิ้มมีไม่  
เพียงพอ ต้องซื้อจากจังหวัดราชบุรี  
ตนเองจึงนำพันธุ์ปากช่อง 50 มาปลูก  
ผลคือแม่ค้าในพื้นที่เหมาสวนล่วงหน้า  
รายได้เฉพาะขายกล้วยอยู่ในช่วง  
15,000-30,000 บาทต่อเดือน ตาม  
จังหวัดราคาตลาด





## จัดพืชสวนโลก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนประเทศไทย รับมอบหมายจากสมาคมพืชสวนโลก ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลังไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกปี 2569 ที่ จ.อุดรธานี.

สวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (ระดับ B) ณ Crowne Plaza Dubai Marina เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้แนวคิด Diversity of Life: Connecting people, water and plants for sustainable living (วิถีชีวิตสายน้ำและพืชพรรณ) ระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569-14 มีนาคม 2570 (184 วัน) บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคว ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ 1,030 ไร่ แบ่งเป็นพื้นน้ำ 400 ไร่และพื้นดิน 630 ไร่ คาดว่าจะทำให้มีจำนวนผู้เข้าชมงานถึง 8.6 ล้านคน โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มเงินสะพัดระหว่างการจัดงานประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ประมาณ 20,000 ล้านบาท และสร้างการจ้างงานประมาณ 81,000 อัตรา

สำหรับวัตถุประสงค์ที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2569 นี้ คือ 1.เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านพืชสวนในระดับชาติและระดับนานาชาติ 2.ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจัดงาน 3.ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดการเกษตรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และ 4.สร้างจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการเกษตรของภูมิภาคุ่มน้ำโขง GMS ที่ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตและการต่อยอดสู่ BCG Model (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy)

# ไทยเฮเจ้าภาพพืชสวนโลก

## จัดอุดรในปี 69

## โชว์ศักยภาพ

## สะพัด 3 หมื่นล.

ประเทศไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพพืชสวนโลก ปี 2569 พร้อมเนรมิตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 1,030 ไร่ในการจัดงาน เผยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ★ มีต่อหน้า 12

ไทยเฮเจ้าภาพ ★ ต่อจากหน้า 1  
โชว์ศักยภาพพืชสวนไทยสู่สายตาโลก คาดมีผู้เข้าชมถึง 8.6 ล้านคน เงินสะพัดกว่า 3 หมื่นล้านบาท สร้างจังหวัดอุดรฯให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการเกษตรของภูมิภาคุ่มน้ำโขง

ประเทศไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกปี 2569 ใช้จังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดงานพร้อมโชว์ศักยภาพพืชสวนไทยสู่สายตาโลกครั้งนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายทองเปลว

ทองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB หรือ สสปน.) เข้าร่วมการประชุมสมาคมพืชสวนโลก (International Association of Horticultural Producers: AIPH) โดยในวันนี้ AIPH ได้ประกาศการคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืช





เช่นกัน ขณะที่ผลผลิตไม่เป็นไปตามกลไกตลาดเพราะถูกกระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาหน้าฟาร์ม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจได้เห็นวิกฤติหมูรอบสองหนักกว่ารอบแรก

ผู้เลี้ยงหมูรายย่อย-รายเล็กจึงกังวล

กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ตีปีกแก้ปัญหาหมูแพงได้สำเร็จ จากราคาหมูหน้าฟาร์ม กก.ละ 100 กว่าบาท ลดลงมาเหลือ 84-90 บาท

ส่งผลให้หมูเนื้อแดงราคาอ่อนตัวลงเหลือ กก.ละ 170-180 บาท จากที่ราคาเคยพุ่งไปถึง กก.ละ 220-250 บาท

แต่ก็อย่าได้ชะล่าใจไป เพราะหมูในสต็อกห้องเย็นที่ทยอยออกมาสู่โลกภายนอกเริ่มร่อยหรอ เนื่องจากที่เก็บไว้หวังกำไร โคนตรวจจับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับหมูเลยออกมาพยากรณ์ว่า มีนาคม-เมษายน คนไทยจะพบช่วงวิกฤติหมูแพงอีกระลอกหนึ่งเพราะเกษตรกรรายย่อย-รายเล็กไม่มั่นใจนำหมูรอบใหม่เข้าเลี้ยง เพราะยังมีความกังวลเรื่องโรคระบาด ASF ประกอบกับขาดทุนจากช่วงที่ผ่านมา ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน

อีกทั้งอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นประมาณ 30% ตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้เลี้ยงยังต้องลงทุนเพิ่มสร้างระบบป้องกันโรค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น 30%

กับท่าทีของรัฐบาลโดยเฉพาะ รว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่ออกมาบอกว่าไม่มีนโยบายนำเข้าหมูเวลานี้

เพราะมันหมายความว่าถ้าเวลาต่อไปหมูเกิดขาดแคลนผู้บริโภคเดือดร้อน จะมีการนำเข้าหรือไม่

มีการวิเคราะห์กันว่า หากนำเข้าหมูจากต่างประเทศแม้เป็นการชั่วคราว จะส่งผลต่อความมั่นใจด้านราคาที่เกษตรกรจะขายได้ในอนาคต เพราะราคาที่ควบคุมไว้ขณะนี้ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เลี่ยงไปเห็นอนาคตชัด "ขาดทุน" แล้วใครจะเสี่ยง

ยิ่งหากนำเข้ามาในรูปแบบของหมูแช่แข็งและเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต่างประเทศไม่นิยมกิน อาจจะทำให้ราคาต่ำกว่าราคาที่ภาครัฐกำหนดแล้วผลผลิตของเกษตรกรไทยจะไปแข่งขันกับหมูนำเข้าด้วยวิธีไหน...จะปล่อยให้คนเลี้ยงหมูทุกซ้าซากที่อ่อนไหวการเมืองจะได้รอดตัวกระนั้นหรือ.

ส-ล-ท

## กรมส่งเสริมเกษตรจัดFieldDayนครนายก

นางอัญชดี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำนักงานเกษตร จ.นครนายก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ที่แปลงใหญ่มะขงชิด หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้กับเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ และสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ได้เลือกมะขงชิด เป็นพืชหลักของการจัดงาน เนื่องจากเป็นสินค้าแปลงใหญ่ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

สำหรับกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในงาน ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ 4 สถานี คือ 1.เกษตรอัจฉริยะในสวนไม้ผลและนวัตกรรมในการผลิตมะขงชิด 2.การป้องกันกำจัดโรคมลงศัตรูพืชในแปลงมะขงชิด 3.การดูแลมะขงชิดระยะออกดอก-ติดผล และ 4.การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการและการให้บริการด้านการเกษตร ของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน และการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่, Smart Farmer, Young Smart Farmer และ สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ด้วย

เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนฤดูกาลผลิตใหม่ ทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้สามารถวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยการเรียนรู้จากแปลงต้นแบบ การเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตภายใต้แนวคิดในการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง

อย่างไรก็ดี งานวันถ่ายทอด



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 9 มีนาคม 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12071

Col.Inch: 21.44

Ad Value: 30,016

ภาพขาว: เจ้าภาพ

หน้า: 5(ซ้าย)

PRValue (x3): 90,048

คลิป: ชาว-ดำ



เจ้าภาพ : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีและ สหกรณ์ ร่วมพิธีประกาศ การคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 (ระดับ B) จากสมาคม พืชสวนระหว่างประเทศ (AWPH) ณ เมืองดูไบ วนนี้ (8 มี.ค.)

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: พุธ 9 มีนาคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11424

Col.Inch: 15.48

Ad Value: 17,028

ภาพข่าว: โรอยเกลื้อ

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 51,084

คลิป: ชาว-ดำ



**โรยเกลื้อ** - นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล เดินหน้ายุทธการโรยเกลื้อ ขึ้นหนังสือต่อป.ช. ผ่านผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ให้ได้สวน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ นายประภัตร โพธสุธน รมว.เกษตรฯ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ และนายสรวิศ ธานีโต อธิบดี ปศุสัตว์ กรณีปล่อยให้หนูแดงจากการปกปิดโรคอหิวาต์หมู เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าที่ป.ช. เมื่อวันที่ 8 มี.ค.



เกษตรวันนี้...เริ่มแล้วปฏิบัติการ เติมสารฝนหลวง 2 แห่ง ที่ จ.ขอนแก่น  
ฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ปี 2565 โดยมีแผน และระยอง..... ● “สำเร็จ แสงสว่างก็”  
ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ เจ้ากรมฝนหลวงฯ บอกว่า กรม  
การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง ฝนหลวงฯ จะปฏิบัติการกิจ  
และสร้างความชุ่มชื้นให้ อย่างเต็มกำลังความ  
กับป่าไม้ การเติมน้ำต้น สามารถ บูรณาการร่วมกับ  
ทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  
และเจ็อนต่าง ๆ ของ ด้านข้อมูลสภาพอากาศ  
ประเทศ ป้องกันการเกิด ปริมาณน้ำ การวิเคราะห์  
ไฟป่าและบรรเทาปัญหา วิจัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมา  
หมอกควัน รวมทั้งสถาน วางแผนการปฏิบัติการฝน  
การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาด หลวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  
เล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน โดยตั้ง และพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ  
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 สูงสุด..... ●  
ภูมิภาค 10 หน่วยปฏิบัติการและตั้งฐาน นายกะหล่ำปลี



# ส่งออก'ทุเรียน'จี้รัฐเจรจาเปิดทาง จีนคุมเข้มโควิดหว้นราคาร่วงหนัก



ทุเรียนตะวันออกเริ่มออก คาดผลผลิตปีนี้ทะลุ 7.4 แสนตัน เปิดราคาของต้นฤดู 260-270 บาท/กก. ขณะที่ผู้ประกอบการหวั่นสารพัดปัญหา ทำราคาร่วงเหลือ 45-50 บาท/กก. ผลพวงทางการจีนเข้มงวดตรวจโควิดทำตู้คอนเทนเนอร์ค้างด่านจนเสียหาย-พ่อค้าจีนบินเข้ามาน้อย ชาวสวนเผยพ่อค้าวางมัดจำน้อย หวั่นทิ้งสัญญาจอง จี้รัฐบาลเร่งเจรจาเงินด่วน 60 วันอันตราย ก่อนทุเรียนคลอດ



## ส่งออกทุเรียน

นายชลธิ นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนออกมามากประมาณ 740,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 240,000 ตัน และขณะนี้ช่วงต้นฤดูเดือนมีนาคม-เมษายน ราคาค่อนข้างสูงเพราะผลผลิตยังออกน้อย เช่น ทุเรียนกระดุม เหมาสวน กิโลกรัมละ 230-265 บาท แต่อีกด้านหนึ่งก็นำเป็นห่วงว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผลผลิตจะออกมามาก การตรวจเข้มโควิด-19 ของทางการจีน ซึ่งจีนเป็นตลาดใหญ่ของทุเรียน อาจจะทำให้มีปัญหาการขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์ติดค้างที่ด่านเป็นเวลานาน และทำให้ผลผลิตเสียหาย เช่นเดียวกับที่เคยเกิดกับการส่งออกลำไย อย่างไรก็ตาม สวพ.6 ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้เตรียมการจัดทำมาตรการ Zero Covid เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับจีน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่ง โดยขอให้จีนเปิด Green Lane ทางบก ทางน้ำ การขอเปิด

เส้นทางรถไฟจีน-ลาว ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม ตอนนี้เหลือแค่ 60 วัน ที่ทุเรียนฤดูกาลใหม่จะออกมามาก ทางรอดเดียวคือรัฐบาลต้องเร่งเจรจากับรัฐบาลจีน เพราะทุเรียนทำรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท ขณะที่นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง กล่าวว่า หลังการแข่งขันโอลิมปิกทางการจีนยังตรวจโควิด-19 อย่างเข้มงวดและพร้อมจะปิดด่านทางบกได้ตลอดเวลา จึงควรหลีกเลี่ยงไปใช้ทางเรือ อากาศ หรือการขนส่งทางไฮบริด คือ ทางบกไปท่าเรือไฮฟองของเวียดนามไปจีน

ด้านนายภานุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคมสวนทุเรียนไทย กล่าวในเรื่องนี้ว่า ปัจจุบันด่านทางบก 4 ด่าน คือ โฮยอ๊กวัน ดงชิน รถไฟผิงเสียง ที่ผ่านมาเวียดนามยังปิด-เปิดอยู่ โฮยอ๊กวันและรถไฟผิงเสียงซึ่งเป็นด่านที่ใช้ระบายสินค้าของเวียดนาม ดังนั้นถ้าทุเรียนเวียดนามออกพร้อมกับทุเรียนไทย ซึ่งทุเรียนไทยก็จะเข้ายากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลไทยควรเร่งเจรจากับรัฐบาลจีนเปิดรถไฟจีน-ลาว ให้ทันภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ในการเป็นช่องทางทางการขนส่งที่สามารถระบายสินค้าได้ เพราะ

รถไฟสามารถขนส่งสูงสุดได้วันละ 1,000 ตู้ และค่าขนส่งถูกกว่า

## ต้นฤดูราคาพุ่ง-จีนเหมาสวน

นายกริธา งามเจือ เจ้าของสวนทุเรียนสวนหลงบุรพา อ.เมือง จ.ตราด เปิดเผยว่า ปีนี้ทุเรียนต้นฤดูมีราคาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีการเหมาสวนตั้งแต่ออกดอก ช่วง ธันวาคม 2564-มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยราคาซื้อขายช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เช่น กระดุมหน้าแพง กิโลกรัมละ 260-270 บาท กระดุมเหมาสวน 230-265 บาท ขณะที่หมอนทองราคา 220 บาท ราคาซื้อขายตามสัญญาเหมาสวนทุเรียนที่จะตัดปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเมษายน กิโลกรัมละ 200-255 บาท อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาทุเรียนที่ส่งออกไปจีนเมื่อปีที่ผ่านมากเกือบ 100% และช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผลผลิตออกมาก ราคาน่าจะลดต่ำลงมาก "ปีนี้นายหน้าค้าพ่อค้าจีนมาดูผลผลิตถึงสวนเช่นเดิม หากมีการเหมาสวนจะวางมัดจำ 20-30% และทำสัญญาซื้อขายไว้ให้ราคาสูงกว่าราคาสตลาด ถึงเวลามาขอต่อรองลดราคาหรือทิ้งสัญญา แต่ก็มีเจ้าของสวนบางรายที่รอขายราคาหน้าสวน



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 9 - ศุกร์ 11 มีนาคม 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5443

หน้า: 1 (ซ้าย), 4

Col.Inch: 79.74 Ad Value: 107,649

PRValue (x3): 322,947

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออกทุเรียนจี้รัฐเจรจาเปิดทาง จีนคุมเข้มโควิดหัวนาราคาร่วงหนัก

เพราะมีโอกาสเลือกขายและราคาสูงกว่า” ขณะที่เจ้าของสวนทุเรียนรายย่อยรายหนึ่งใน อ.เมือง จ.ตราด ให้ข้อมูลว่า ปีนี้มีนายหน้าพ่อค้าคนจีนมาเหมาสวนเช่นเดียวกับปีก่อน แต่การทำสัญญาวางเงินมัดจำน้อยมาก จาก 10% เหลือเพียง 5% ทำให้ชาวสวนไม่กล้าขายเหมา คาดว่าในช่วงผลผลิตออกมาก ๆ ราคาน่าจะลดเหลืออีกโลกรั่มละ 80-100 บาท

ด้านเจ้าของแพงรับซื้อทุเรียน “โอปอ” อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กระดุมราคาก็โลกรั่มละ 260-270 บาท และหมอนทอง 220-240 บาท แต่คาดว่าในช่วงที่มีผลผลิตออกมากราคาจะลดลงมา 50% ประกอบกับช่วงนั้นจะมีทุเรียนเวียดนามออกมาด้วย ดังนั้นการเหมาสวนอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ของการขนส่ง เพราะหากเหมาสวนแล้วต้องตัด แต่ถ้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งไปไม่ได้ก็ขาดทุน **หัวนส่งออกมีปัญหาทุบราคาร่วง**

นายอุดม วรปัญญา รัฐที่ปรึกษากลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่จันทบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ราคาเหมาสวนและราคาหน้าแพงทุเรียนต้นฤดูปีนี้ที่สูงถึง 260-270 บาท/กก. สูงกว่าปี 2564 ที่ราคา กก.ละ 150-160 บาท ถ้าเหมาสวน กก.ละ 220-230 บาท (จันทบุรีและตราด เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม ไม่เกิน 5 เมษายน) เนื่องจากผลผลิตมีน้อยและตลาดมีความต้องการ แต่ถ้าหลังสงกรานต์ไปแล้วยังไม่มีราคาและการเหมาสวนราคาจะน่าเป็นห่วงมาก เพราะพ่อค้าต้องรอประเมินสถานการณ์ปลายทาง การขนส่งและช่วงพฤษภาคม ที่ผลผลิตทั้งทุเรียนมังคุด ออกมาก ยังประเมินราคาไม่ได้ แม้จะมีการเตรียมการทั้งทางบก ทางเรือ เครื่องบิน เพราะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทุกทาง

นายภาณุวัชร ไหมแก้ว นายกสมาคมส่งออกทุเรียน มังคุด แสดงความเห็นว่าเป็นปีที่ผ่านมาและต้นปี 2565 นี้ ผู้ประกอบการส่งออกลำไยประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก จากปัญหาการขนส่งติดค้างที่ด่าน และเดือนกุมภาพันธ์นี้ บริษัทส่งออกทุเรียนผ่านด่านโหย้ออีกวัน 4 ตู้ ทางเรือ 1 ตู้ ทุเรียนต้นฤดูราคาสูงตุลละ 4-5 ล้านบาท ขาดทุน 25 ล้านบาท จากการตรวจโควิด-19 เข้ม

ทำให้ทุเรียนเข้าจีนล่าช้า ผลผลิตเสียหายและคาดว่าปีนี้พ่อค้าจีนชะลอการทำธุรกิจจากการขาดทุนส่งออกลำไย ส่วนทุเรียนคาดว่า จะเหลือบริษัทที่ทำอยู่ไม่มากนัก ทำให้พ่อค้าเปิดการรับซื้อน้อยลง

ประกอบกับรัฐบาลจีนมีนโยบายควบคุมการนำเงินออกนอกประเทศ การทำธุรกิจต้องถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มีพ่อค้าจีนที่เข้ามาซื้อทุเรียนน้อยลง และในช่วงผลผลิตทุเรียนออกมากหากการส่งออกมีปัญหา จะทำให้ราคาทุเรียนตกลง ตอนนี้ผู้ประกอบการเตรียมตั้งรับ บางรายวิ่งหาห้องเย็นเพื่อการแปรรูป ทำทุเรียนแช่แข็งซึ่งในจันทบุรีมีโรงงานน้อย จึงต้องไปเช่าโรงงานในต่างจังหวัด เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

แหล่งข่าวจากวงการส่งออกทุเรียนเปิดเผยว่า ปริมาณทุเรียนที่คาดว่าจะมีผลผลิต 740,000 ตัน ในปีนี้ หลัก ๆ จะเป็นตลาดส่งออก 70-80% ที่เหลือเป็นตลาดในประเทศ 20% และแปรรูป 10% และหากการส่งออกไปจีน ซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณ 90% ของการส่งออก มีปัญหาและแม้ว่าจะพยายามเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศก็ทำได้ไม่มากนัก หรืออาจจะเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศได้เป็น 30% อาจจะทำให้ราคาทุเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคมลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 45-50 บาท จากปกติที่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 บาท

## “ประภัตร” มอบเงินเยียวยาผู้เลี้ยงโค-กระบือ

### ● พื้นที่ จ.ขอนแก่นกว่า 78 ล้านบาท ●

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ อบต.บ้านโนน อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคล้มปัสกนในโค-กระบือ และมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 27 ตัว ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูก และชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จ.ขอนแก่น มีผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 56,244 ราย แบ่งเป็นโคเนื้อ 287,429 ตัว โคนม 39,661 ตัว กระบือ 45,230 ตัว มีโค-กระบือ ป่วยโรคล้มปัสกน 33,292 ตัว ตายสะสม 4,261 ตัว ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ขอนแก่น เห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 3,867 ราย โดย สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอนเงินช่วยเหลือแล้ว 78,665,000 บาท อยู่ระหว่างช่วยเหลือเกษตรกรอีก 240 ราย เป็นเงิน 6,092,000 บาท ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินให้ 6.ค.ส. 8 หมื่นล้านบาท ในโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ซึ่งให้เกษตรกรยึดคนละ 1 แสนบาทอีกด้วย.



ช่วยเยียวยา ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคล้มปัสกนในโค-กระบือ โดยมีสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต้อนรับ ที่ อบต.บ้านโนน อ.ชำสูง.



## เร่งแก้ปัญหาหน้าเสียวที่ราชบุรี



นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลางกล่าวว่า การลงพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาหน้าเสียวและคุณภาพน้ำในพื้นที่เหนือน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำทั้งน้ำเสียวจากบ้านเรือนชุมชน น้ำเสียวภาคการเกษตร และน้ำเสียวจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมายาวนาน โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะปลูกพืชสวน พืชไร่ และการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ราษฎรยังได้รับผลกระทบจากการรुकักของน้ำเค็มจากปากอ่าวไทยที่ต้องการมาตรการแก้ไขเชิงบูรณาการทั้งระบบ

จากการตรวจสอบโครงข่ายระบบเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดิน

ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินมีข้อมูลเฉพาะลำน้ำสายหลัก (แม่น้ำแม่กลอง 7 สถานี) ในขณะที่ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ Water Quality Index (WQI) ในลำน้ำสาขาบริเวณคลองปากท่อและคลองวันดาว พบว่าคุณภาพน้ำในพื้นที่อุทยานเกษตร

เสื่อมโทรมมาก (WQI < 30) ถึงพอใช้ (WQI < 70) บ่งชี้ถึงความสามารถในการรองรับของเสียของระบบโครงข่ายลำน้ำบริเวณรอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน (เลน) หลายชนิดเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แคดเมียม สารหนู สังกะสี ทองแดง โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และปรอท ทั้งนี้ต้องหาแนวทางการจัดการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของแม่น้ำแม่กลองและคลองสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รอยต่ออำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี และต้องมีแผน เนื่องจากยังขาดข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวมระดับลุ่มน้ำที่เกี่ยวกับศักยภาพการรองรับมลพิษของระบบลำน้ำหลักและลำน้ำสาขา

ตลอดทั้งลำน้ำจัดทำแนวทาง มาตรการบริหารจัดการน้ำ ป้องกัน ควบคุม และรักษาคุณภาพน้ำ เพื่อบริหารจัดการการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ตามกิจกรรมการใช้ประโยชน์ลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับมลพิษของระบบโครงข่ายลำน้ำวิถี ประเพณี และระบบนิเวศทั้งบนบกและในน้ำอย่างเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาคือคุณภาพน้ำอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.